

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ							สถานะการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center	ความเสี่ยงด้านนโยบาย	การของบประมาณ การดำเนินการจัดจ้างในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center ไม่ผ่านการพิจารณา	2	3	มีการรับประกันอุปกรณ์เสียหายหลังการเคลื่อนย้ายและติดตั้งห้อง Data Center	ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้โดยไม่ได้รับผลกระทบตลอดการรับประกัน	จัดหางบประมาณอื่นๆ เพื่อดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center	12 เดือน/สวส	มีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย	มีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูล รายละเอียดประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย				
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เกิดการชำรุดและมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล	2	4	มีการรับประกันอุปกรณ์เสียหายหลังการเคลื่อนย้ายและติดตั้งห้อง Data Center	อุปกรณ์ห้อง Data Center มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	12 เดือน/สวส	มีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ด้วยระบบ Monitor	มีการสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบผลการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์				

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่เดิม	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ										جدالاتความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	อุปกรณ์ภายในห้อง Data Center เกิด ความเสียหายส่งผลให้ ต้องสูญเสีย ทรัพยากรในการ ซ่อมแซม	2	4	มีการรับประกันอุปกรณ์ เสียหายหลังการ เคลื่อนย้ายและติดตั้งห้อง Data Center	อุปกรณ์ห้อง Data Center มี ประสิทธิภาพและมีความพร้อม ใช้งาน อยู่เสมอ	จัดทำแผนงานการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center อย่างเป็น ระบบและสม่ำเสมอ	12 เดือน/สวส	มีการให้ความรู้ในการแก้ไข ระบบสารสนเทศเบื้องต้น สํารวจ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ชำรุดให้ทำรายงาน เพื่อดำเนินการซ่อม	สถานะการดำเนินงาน	มีการให้ความรู้ในการแก้ไข ระบบสารสนเทศเบื้องต้น สํารวจอุปกรณ์ต่างๆให้ พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ ใดชำรุดให้ทำรายงานเพื่อ ดำเนินการแจ้งซ่อม	สถานะการดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง